



CLIENT AGREEMENT 2021



SIMPLE

Suitable For Seasoned Investors or Newcomers. Open your account with third-party regulated broker.



FAIR

No cost to trade with us. We let you profit from ffp free upfront. We are only paid a small performance fee.



VERIFIED

The world's only managed forex program verified by myfxbook, fxstat, fxblue, & fully audited by independent cpas.

1. Giới thiệu

Thỏa thuận hiện tại chỉ định các điều khoản mà theo đó Infratrader “Công ty” sẽ cung cấp dịch vụ cho “Khách hàng” liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ thuộc mọi bản chất và loại hợp đồng ngoại hối và bất kỳ công cụ tương tự nào (được gọi chung là “Hợp đồng Ngoại hối”), có thể được mua hoặc bán bởi hoặc thông qua “Công ty” cho (các) tài khoản của Khách hàng.

2. Các Thuật ngữ và Định nghĩa

Các thuật ngữ như được định nghĩa như dưới đây sẽ được sử dụng trong thỏa thuận này và thuật ngữ chỉ mang ý nghĩa được định nghĩa trong phần này.

- Lịch sử Tài khoản** - Danh sách đầy đủ các giao dịch trong quá khứ và các hoạt động phí giao dịch của các tài khoản thực
- Giá bán** - Giá mà một cặp tiền tệ được chào bán; giá niêm yết mà một nhà đầu tư có thể mua một cặp tiền tệ. Đây còn được gọi là "giá đề nghị" và "tỷ giá đề nghị"
- Số dư** - Tổng số tiền tài chính của các giao dịch đã hoàn thành và các hoạt động phí giao dịch trong tài khoản giao dịch.
- Tiền tệ Cơ sở** - Về giao dịch ngoại hối, tiền tệ được định giá bằng mili giây của một cặp tiền tệ gần đây. Tiền tệ đầu tiên trong cặp là tiền tệ cơ bản. Tiền tệ cơ sở là tiền tệ mà tỷ giá hối đoái thường được niêm yết dựa trên trong một số năm nhất định. Ví dụ: EUR/USD, EURO là tiền tệ cơ bản
- Giá mua** - Giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua một cặp tiền tệ; giá niêm yết mà một nhà đầu tư có thể bán một cặp tiền tệ. Đây còn được gọi là "giá thầu" và "tỷ giá thầu"

Số Tiền Thưởng

Số Tiền Thưởng mà khách hàng nhận được trong giới hạn của các chương trình tiền thưởng, khuyến mại và cuộc thi do Công ty tổ chức.

Bên pháp lý hoặc thực thể của Khách hàng đã thương lượng Thỏa thuận với Đại lý để hoàn thành các hoạt động giao dịch về giao dịch ký quỹ và từ đó đã giải quyết hợp đồng thiết bị đầu cuối của khách hàng với 'Công ty'.

Tệp Nhật ký của khách hàng: Một tệp được tạo bởi thiết bị đầu cuối của khách hàng. Tệp này ghi lại tất cả các yêu cầu và lệnh được gửi từ Khách hàng đến Đại lý, với độ chính xác một giây.

Giao dịch Vị thế Hướng đến Ngoại tệ không còn tồn tại. Quy trình để đóng một vị thế là bán hoặc mua một lượng tiền tệ nhất định để bù đắp một lượng tương đương vị thế đã mở. Điều này sẽ "quân bình" vị thế.

Thông số Hợp đồng

Hoàn thành giao dịch đóng Bao gồm hai hoạt động giao dịch ngược nhau với số lượng ngang nhau (mở và đóng vị thế): mua, sau đó là bán hoặc bán, sau đó là mua.

Thông số Hợp đồng: Các điều khoản giao dịch chính (chẳng hạn như chênh lệch, kích thước lô, số lượng hoạt động giao dịch tối thiểu, thay đổi khối lượng hoạt động giao dịch, ký quỹ ban đầu, khóa, v.v.) cho mỗi công cụ.

Cặp tiền tệ: Hai loại tiền tệ tạo nên tỷ giá hối đoái. Ví dụ: GBP/USD.

Công ty

Đại lý: Một cá nhân hoặc công ty đóng vai trò là bên chính hoặc bên đối tác trong một giao dịch. Các chủ thể thuộc về một bên của một vị thế, hy vọng kiếm được chênh lệch (lợi nhuận) bằng cách đóng vị thế trong một giao dịch tiếp theo với một bên khác. Ngược lại, nhà môi giới là một cá nhân hoặc cơ quan hoạt động như một trung gian, tập hợp người mua và người bán với nhau để thu phí hoặc hoa hồng.

Công ty đã ký thỏa thuận với Khách hàng đặt cơ sở pháp lý cho hoa hồng về điều kiện giao dịch ký quỹ.

Đồng nghiệp của Công ty giải quyết việc xử lý truy vấn và lệnh của Khách hàng, hoàn thành lệnh, dừng lệnh và gọi ký quỹ

Quy định như là Kết quả của Hoạt động hoặc sự Không Hoạt động

Vốn chủ sở hữu: Số dư tài khoản hiện tại được tính theo công thức: Số dư + Lãi thả nổi - Lỗ thả nổi.

Thị trường Nhanh: Thị trường được đặc trưng bởi tỷ giá tiền tệ thay đổi đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn và thường kéo theo chênh lệch giá. Thường xảy ra ngay trước và/hoặc sau một hoặc một vài sự kiện: đóng một giao dịch vượt quá khả năng tài chính của anh ta.

Mở cửa thị trường: Giao dịch mở cửa trở lại sau một ngày cuối tuần, ngày lễ hoặc sau khi nghỉ ngơi giữa các phiên giao dịch.

Khoảng cách giá mở cửa thị trường: Do một trong các trường hợp sau: Giá mua mở giao dịch lớn hơn Giá bán đóng giao dịch.

Mức Giá Lệnh

Mở Vị thế là phần đầu tiên của kết quả giao dịch hoàn chỉnh. Khi mở một vị thế, Khách hàng có các nghĩa vụ sau:

Đóng các giao dịch ngược lại với số lượng tương đương;

Duy trì vốn chủ sở hữu không dưới 30% tỷ suất lợi nhuận cần thiết.

Lệnh đang Chờ: Khách hàng yêu cầu Người giao dịch mở vị thế khi giá đạt đến mức đặt lệnh.

Pip: Mức tăng nhỏ nhất của sự thay đổi giá ngoại tệ, lên hoặc xuống.

Chênh lệch giá xảy ra do một trong các trường hợp sau:

Giá mua hiện tại lớn hơn giá mua trước đó;

Giá bán hiện tại thấp hơn Giá bán trước đó.

Tiền tệ định giá: Đơn vị tiền tệ thứ hai trong cặp tiền tệ được Khách hàng sử dụng khi bán hoặc mua đơn vị tiền tệ cơ sở.

Cơ sở Báo giá: Thông tin luồng báo giá.

Bậc Báo giá: Một khối dữ liệu số mô tả ý nghĩa của giá tại một khoảng thời gian cụ thể.

Quy trình Báo giá cấp báo giá cho Khách hàng để kết thúc giao dịch.

Báo Tỷ giá

Báo Tỷ giá của một loại tiền tệ khác, thường được sử dụng cho mục đích giao dịch Tỷ giá:

Cặp Tiền tệ: chi phí đơn vị tiền tệ cơ bản được biểu thị theo đơn vị tiền tệ định giá;
Hợp đồng Chênh lệch: đơn giá tài sản cơ sở được biểu thị bằng tiền.

Tiền gửi ròng: Chênh lệch giữa số tiền gửi và rút của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Yêu cầu hướng dẫn của Khách hàng đã được cung cấp cho Đại lý để nhận được báo giá. Khách hàng không cần yêu cầu để thực hiện giao dịch.

Tệp nhật ký Máy chủ: Một tệp được tạo bởi máy chủ ghi lại tất cả các yêu cầu và lệnh nhận được từ Khách hàng đến Đại lý, cũng như kết quả xử lý, với độ chính xác một giây

Sản phẩm Phần mềm Máy chủ: Máy chủ MetaTrader xử lý các lệnh và yêu cầu của Khách hàng, gửi thông tin về các giao dịch trên thị trường tài chính theo thời gian thực (số lượng do Công ty xác định), có tính đến các nghĩa vụ chung giữa Khách hàng và Đại lý, đồng thời tuân thủ các điều kiện và hạn chế.

Vị thế Bán (Short Position) Là vị thế đầu tư được hưởng lợi từ việc giá thị trường giảm. Khi đồng tiền cơ bản trong cặp được bán, vị thế được cho là bán khống.
Báo giá Giật đáp ứng các điều kiện sau:

Khoảng cách Giá Cơ bản Hiện có

Hoàn trả giá lên đến mức ban đầu, tạo ra khoảng cách giá trong một khoảng thời gian ngắn

Không tồn tại các động lực về giá cả trước khi báo giá;

Thời điểm các sự kiện kinh tế vĩ mô và/hoặc tin tức của công ty ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá của một công cụ;

Infratrader có quyền xóa bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc trích dẫn phi thị trường khỏi phiên bản dịch vụ điểm chuẩn báo giá.

Điểm chênh lệch (hoặc pip chênh lệch) giữa giá mua và giá bán của một cặp lần truy cập gần đây.

Báo giá Luồng: Khi khách hàng nhận được báo giá mà không yêu cầu. Điều này có nghĩa là khách hàng nhìn thấy các báo giá luồng theo thời gian thực của đại lý và từ đó, khách hàng có thể đưa ra hướng dẫn để thực hiện một hoạt động giao dịch.

Lệnh Dừng: Lệnh bắt buộc để đóng một vị thế được tạo bởi máy chủ.

Thanh toán Hoán đổi để chuyển một vị thế mở qua đêm. Thanh toán này có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Bạn có thể tìm thấy sơ đồ định nghĩa với mục hoán đổi cho từng công cụ tại Trang web của Công ty.

Trailing Stop

Trailing Stop: Đây là thuật toán quản lý lệnh Dừng lỗ tiếp theo:

Nếu lợi nhuận vị thế mở không vượt quá mức Trailing Stop, không thực hiện bất kỳ hành động nào;

Ngay sau khi lợi nhuận của vị thế mở vượt quá mức Trailing Stop, hãy gửi lệnh đến máy chủ ghi đề lệnh cắt lỗ một khoảng bằng với số tiền dừng của giá hiện tại;

Ngay sau khi khoảng cách giữa lệnh dừng lỗ và báo giá vượt quá điểm dừng, máy chủ sẽ thay đổi mức đặt lệnh, sao cho khoảng cách giữa lệnh và giá hiện tại bằng với điểm dừng

Trailing Stop chỉ hoạt động khi thiết bị đầu cuối Máy khách được khởi chạy, kết nối với mạng Inter và được ủy quyền thành công bởi phiên bản dịch vụ.

Thị trường Mỏng: Một điều kiện thị trường khi có ít báo giá trên nền tảng giao dịch hơn bình thường, trong một khoảng thời gian dài hơn hoặc ít hơn.

Một mã số nhận dạng duy nhất được cung cấp cho mỗi lần mở vị thế hoặc lệnh đang chờ xử lý trong nền tảng giao dịch.

Số tiền Trailing Stop: Số tiền Trailing Stop do Khách hàng đặt.

Số lượng chuyển: Số lượng lô và kích thước lô.

Hoạt động Giao dịch: Khi Khách hàng mua hoặc bán bất kỳ công cụ nào.

Nền tảng Giao dịch

Nền tảng Giao dịch: Bộ phần mềm và tài nguyên kỹ thuật hỗ trợ thông tin giao dịch thị trường tài chính trong thời gian thực, xử lý các hoạt động giao dịch, có tính đến các nghĩa vụ chung giữa Khách hàng và Nhà giao dịch, đồng thời tuân thủ các điều kiện và hạn chế. Đối với các mục đích của Quy định hiện tại, nó bao gồm thiết bị đầu cuối “Máy chủ” và “Máy khách”.

Tài khoản giao dịch: "Nhật ký" được cá nhân hóa duy nhất của tất cả các hoạt động được ghi lại trong nền tảng giao dịch, tại đây ghi lại các giao dịch đã đóng, các vị thế đã mở, các hoạt động phi thị trường và lệnh được phản ánh.

Thỏa thuận Hiện tại giữa Khách hàng và Công ty đặt ra các điều khoản sử dụng cho tất cả các dịch vụ do Công ty và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền khác cung cấp, bao gồm cả loại dịch vụ cần thiết để xử lý các giao dịch trong tài khoản giao dịch của Khách hàng.



Administrative Department
Infratrader Limited